



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๐๓

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ  
พัฒนามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/  
รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฤดี ดุษฎี)/ผู้อำนวยการสำนักบริหาร  
และพัฒนาระบบการ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/เลขาธิการคณะกรรมการด้านแผนและ  
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่กองแผนงานได้เสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒) ประกอบด้วย ๖  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗๔ ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๑๕ ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  
๔๙ ตัวชี้วัด รอผลการดำเนินงาน ๑๐ ตัวชี้วัด ร้อยละการบรรลุเป้าหมายเท่ากับ ๒๐.๒๗ สำหรับ  
คะแนนประเมินแผนในภาพรวม เท่ากับ ๒.๑๓ คะแนน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะในส่วนของตัวชี้วัดที่ผลงานระดับที่ควรปรับปรุง ดังนี้

ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่เป็นตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง (ต่ำกว่าเป้าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)

๑. มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการส่งผลงานและ  
โครงการของสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเข้าประกวด และต่อยอดไปสู่ระดับเครือข่าย  
และระดับประเทศ ตามลำดับ โดยพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาเพื่อจัดสรร  
งบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานเพิ่มมากขึ้น หรืออาจพิจารณาว่าจะสามารถ  
นำเงินจากแหล่งอื่นมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร เช่น กองทุนวิชาการ  
เงินพัฒนานักศึกษา เป็นต้น

๒. การกำหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ ทุกคณะควรพิจารณาและศึกษารายละเอียด  
ในแต่ละตัวชี้วัดให้ละเอียดรอบคอบก่อนการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานในแต่ละ  
ปีงบประมาณ

๓. เพื่อให้การสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรพิจารณาการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสหกิจศึกษาและการจัดหางานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

ร้อยละของบัณฑิตที่ม้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลการม้งานทำของบัณฑิตที่เป็นจริงมากขึ้น ควรพิจารณาปรับกำหนดระยะเวลาในการสำรวจการม้งานทำของบัณฑิตให้เหมาะสม โดยขยายระยะเวลาการกรอกแบบสำรวจให้สามารถกรอกข้อมูลการม้งานทำ และ ปรับข้อมูลสถานะการทำงานได้ถึงปลายเดือนเมษายน หรือกลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัย

๒. คณะบดีทุกคณะต้องหารือร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหการม้งานทำของบัณฑิต โดยให้ติดตามความก้าวหน้าในส่วนของบัณฑิตที่ไม่ม้งานทำเป็นระยะ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายในระดับคณะ/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามลำดับ

๒. มอบหมายให้ รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ และผู้อำนวยการกองแผนงาน นำข้อเสนอแนะเรื่อง ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ไปพิจารณา

๓. มอบหมายให้คณะกรรมการด้านแผนและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำข้อเสนอแนะ เรื่อง ร้อยละของบัณฑิตที่ม้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไปพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ